

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

วัน เดือน ปี 1 ส.ค. 2562

หน้า 7

เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ตรึงแอลพีจีหาคบเร่ง-คนจน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน แถลงเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ค่ากว่าดีเซลปกติ (บี 7) 5 บาทต่อลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะออกไปอีก 2 เดือน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค. 2562 เพื่อช่วงฤดูซบ น้ำมันป่าล้มคืบ นอกจากนี้ยังมีมติตรึงราคา ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) สำหรับกลุ่มหาคบเร่ง และรถรับส่งส่วนสาธารณะไม่เกิน 36 บาทต่อถัง 15 ก.ก. และบัสรถวิศสิตารแห่งรัฐ ที่อุดหนุนราคาแอลพีจีสำหรับผู้มีรายได้น้อยในอัตรา 45 บาทต่อ 3 เดือน

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน

วัน เดือน ปี 1 ส.ค. 2562

หน้า 6 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

‘สนธิรัตน์’ เคาะลดค่าครองชีพ

- ต่ออายุขายปลีกบี20ลิตรละ5บ.
- ตรึงราคาแอลพีจีหาบเร่รถเอ็นจีวี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า กบง. มีมติขยายระยะเวลาให้ระดับราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลบี20 ต่ำกว่าดีเซลปกติ (บี7) 5 บาทต่อลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะ จากเดิมที่จะสิ้นสุดอายุมาตรการวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ต่อไปอีก 2 เดือนหรือสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ยกระดับราคาปาล์มสดให้เพิ่มขึ้น โดยการต่ออายุส่วนราคาบี20 ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องอุดหนุนราคา รวมเป็นเงินดูแลถึงสิ้นเดือนกันยายนทั้งสิ้น 2,781 ล้านบาท

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ศึกษาโอกาสส่งเสริมการใช้ผ่านบี7 บี10 และบี20 ให้เหมาะสมภายใน 15 วัน จากนั้นจะหารือกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับราคาปาล์มแบบยั่งยืน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กบง. ยังมีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอย และตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) สำหรับรถโดยสารสาธารณะต่อไปอีก 2 เดือนเช่นกัน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน โดยกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกับ ปตท. ตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อน เพื่อให้กระทรวงพลังงานได้มีเวลาเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้น ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง

“ขณะนี้การช่วยเหลือแอลพีจี กลุ่มหาบเร่แผงลอยผ่าน ปตท. จะมีส่วนลดราคาให้ไม่เกิน 36 บาทต่อถัง 15 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.ต่อเดือน (5 ถัง) เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่อดังนั้นการขยายความช่วยเหลืออีก 2 เดือนจึงขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก 60 ล้านบาท ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยเหลือราคาแอลพีจีกับผู้มีรายได้น้อย 45 บาท ต่อ 3 เดือน ดังนั้นก่อนครบ 2 เดือนจะหารือกระทรวงการคลังเพื่อปรับการช่วยเหลือให้ตรงจุดกับผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง” นายสนธิรัตน์กล่าว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาถึงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 20 ปี หรือพีดีพี 2018 นั้น กระทรวงเตรียมทบทวนเพื่อกระจายพลังงานไปสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพลังงานเป็นผู้ผลิตไฟใช้เอง ส่วนประเด็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีข้อเสนอต่อกระทรวงพลังงานเรื่องการดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไม่น้อยกว่า 51% ภายใน 10 ปี รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้น จะมีการพิจารณาเช่นกัน นอกจากนี้ภายในสัปดาห์หน้านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานและมอบนโยบายต่อไป